

## ข่าวเผยแพร่

No. 203/2561  
10 กันยายน 2561

**ทริสเรตติ้งขึ้นอันดับเครดิต “บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น” และ “บ. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น”  
ยังไม่ได้รับผลกระทบในทันทีจากข้อพิพาททางกฎหมายกับ “บ. ทีโอที” และมติของ “กสทช.”**

ทริสเรตติ้งยังไม่พบผลกระทบที่จะมีในทันทีต่ออันดับเครดิตของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จากข้อพิพาททางกฎหมายกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และมติของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

- 1) บริษัททู คอร์ปอเรชั่นได้รับคำชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทชำระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่บริษัททีโอที โดยระบุว่าบริษัทละเมิดข้อตกลงในสัญญาความร่วมมือร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ทั้งนี้ มีรายงานว่าค่าปรับจากการผิดสัญญามีจำนวนมากกว่า 94,000 ล้านบาท จากกรณีดังกล่าว บริษัทไม่เห็นพ้องกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและจะยื่นคำร้องต่อศาลต่อไป
- 2) บริษัททู คอร์ปอเรชั่นไม่เห็นพ้องกับมติของ กสทช. ที่ระบุให้ บริษัท ทูมูฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น นำส่งเงินจำนวน 3,381.95 ล้านบาทอันเกี่ยวเนื่องกับรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงเวลาการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ต่อกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายในขั้นต่อไป

ในมุมมองของทริสเรตติ้งเห็นว่าข้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าวทั้ง 2 กรณีข้างต้นน่าจะยังไม่มีผลสิ้นสุดในระยะเวลาอันใกล้นี้ คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการหรือข้อพิพาทจากมติของ กสทช. ยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอีก และหากมีการยื่นคำร้องต่อศาลรวมทั้งอุทธรณ์น่าจะใช้เวลาอีกหลายปีในการพิจารณาว่าจะมีผลสิ้นสุด

ทริสเรตติ้งเชื่อว่าโอกาสที่จะเห็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะการเงินของบริษัททู คอร์ปอเรชั่นและบริษัททู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ในระยะใกล้นี้มีค่อนข้างต่ำ ทริสเรตติ้งคาดว่าบริษัททู คอร์ปอเรชั่นจะยังไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ทริสเรตติ้งจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์และจะประเมินผลกระทบที่จะมีต่อสถานะเครดิตของบริษัททั้งสองอย่างใกล้ชิดต่อไป

ปัจจุบัน ทริสเรตติ้งจัดอันดับเครดิตบริษัททู คอร์ปอเรชั่น และบริษัททู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด/ [www.trisrating.com](http://www.trisrating.com)

ติดต่อ [santaya@trisrating.com](mailto:santaya@trisrating.com) โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อนการจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หนึ่งๆ หรือของบริษัทหนึ่งๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำหรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับ หรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: <http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html>